

Số: 197/TB-VKS

Kon Tum, ngày 11 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết luận của Viện trưởng VKSND tỉnh Kon Tum tại Hội nghị giao ban tháng 3 năm 2025

Ngày 11/3/2025, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị giao ban tháng 3 năm 2025. Tại Hội nghị, Viện trưởng kết luận, chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Trưởng phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh, Viện trưởng VKSND cấp huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong ngành KSND; nhất là các văn bản liên quan đến công tác xây dựng Đảng, cải cách tư pháp, xây dựng Ngành; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, công chức VKSND hai cấp.

2. Các đơn vị tăng cường tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 – 26/7/2025) hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

3. Viện kiểm sát cấp huyện và các phòng nghiệp vụ thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 02/2025 và hướng dẫn của Viện kiểm sát tối cao tại Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung các thông tư liên tịch ngày 28/02/2025. VKS cấp huyện phối hợp với các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh chủ động rà soát, báo cáo các vụ án hình sự đã chuyển về Công an tỉnh, cũng như các tin báo ở cấp xã mà Điều tra viên cấp tỉnh được phân công để kịp thời tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định.

4. Đối với việc thực hiện kế hoạch công tác trọng tâm Quý II/2025 của VKSND tỉnh Kon Tum:

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Viện trưởng VKSND cấp huyện rà soát, đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu công tác của Ngành của Quốc hội, nếu có khó khăn, vướng mắc phải làm rõ nguyên nhân (chủ quan, khách quan) và tập trung đề ra giải pháp thiết thực, hiệu quả khắc phục hạn chế, tồn tại để tham mưu Lãnh đạo Viện chỉ đạo chung VKS hai cấp. Chuẩn bị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và xây dựng Báo cáo của Viện trưởng tối cao tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV.

Các đơn vị đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ. Phòng nghiệp vụ chuẩn bị tốt các nội dung để xây dựng báo cáo phục vụ Hội nghị chuyên đề nhận diện một số tội phạm và vi phạm pháp luật xảy ra trong ngành Kiểm sát.

Phòng 9 tiến hành sơ kết 02 Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao gồm: Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 18/10/2022 về việc thực hiện các biện pháp nhằm

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự và những việc khác theo quy định của pháp luật; Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 06/8/2021 tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hành chính, vụ việc dân sự...

Phòng 15 chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ xây dựng báo cáo theo Kế hoạch 38/VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về Kiểm tra công tác xây dựng ngành kiểm sát nhân dân năm 2025.

Trên đây là kết luận của đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh tại Hội nghị giao ban tháng 3 năm 2025. Văn phòng tổng hợp thông báo đến Viện trưởng VKSND cấp huyện, Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc VKSND tỉnh để triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện có vướng mắc, kịp thời báo cáo Lãnh đạo VKSND tỉnh để chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Viện (B/c);
- Các phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh (T/h);
- Các VKSND cấp huyện (T/h);
- Lưu VT+TH.

**TL.VIỆN TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



(Handwritten signature in blue ink)

Trần Quốc Bảo